

SHB dành 2 tỷ đồng trao thưởng đội tuyển bóng đá nam khi vô địch ASEAN Cup 2024

11:02 29/12/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Quyết định này một lần nữa khẳng định sự đồng hành của SHB trong việc lan tỏa tinh thần, tình yêu bóng đá nói riêng và đóng góp vào các hoạt động xã hội nói chung.

Với mong muốn khích lệ tinh thần cầu thủ và ban huấn luyện, hướng đến mục tiêu cao nhất, Ngân hàng SHB quyết định sẽ trao thưởng 2 tỷ đồng cho đội tuyển bóng đá nam khi vô địch giải ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 - ASEAN Cup 2024.

Tại giải đấu đang diễn ra, sau khi giành chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Singapore tại trận bán kết lượt đi, đội tuyển Việt Nam sẽ đón đối thủ trong trận bán kết lượt về tại sân nhà, sân vận động Việt Trì (Phú Thọ) ngày 29/12. Các cầu thủ và ban huấn luyện hiện đang rộng mở cơ hội bước vào trận chung kết và giành chức vô địch.



SHB dành 2 tỷ đồng trao thưởng đội tuyển bóng đá nam khi vô địch ASEAN Cup 2024.

Trên hành trình vừa qua, đội tuyển bóng đá Nam Việt Nam và ban huấn luyện đã và đang nỗ lực hết sức mình, thi đấu với tất cả ý chí để mang vinh quang về cho Tổ quốc. Tất cả người hâm mộ bóng đá và người dân Việt Nam tự hào về chặng đường đội tuyển đã đi qua tại ASEAN Cup 2024,

thổi bùng lên tình yêu bóng đá, tinh thần đoàn kết và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần bất khuất, quyết thắng của dân tộc.

Xuyên suốt quá trình phát triển của bóng đá Việt Nam nói chung và hành trình tại ASEAN Cup 2024 nói riêng, Ngân hàng SHB luôn đồng hành cùng đội tuyển bóng đá Việt Nam với tất cả nhiệt huyết và tình yêu cháy bỏng, trở thành mã gen của mỗi cán bộ nhân viên SHB. Tình yêu ấy được truyền lửa từ Chủ tịch HĐQT SHB Đỗ Quang Hiển, người luôn mang tâm huyết và khát khao đưa nền bóng đá nước nhà lên đỉnh cao qua các hoạt động tài trợ giải đấu và đào tạo các lứa cầu thủ trẻ tài năng của Việt Nam.

SHB may mắn trở thành nơi vun đắp tình yêu với bóng đá, đưa môn thể thao vua này trở thành một văn hóa nổi bật, đặc trưng của ngân hàng. Tình yêu ấy đã chảy xuôi dòng huyết quản của mỗi cán bộ nhân viên, lan tỏa từ nội bộ tới cộng đồng và xã hội.

Lan Chi

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/shb-danh-2-ty-dong-trao-thuong-doi-tuyen-bong-da-nam-viet-nam-khi-vo-dich-asean-cup-2024>